

# Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

(Tiếp theo trang 1)

Tại Việt Nam, từ năm 2018, Luật An ninh mạng được ban hành trong đó xác định "An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân" và "Không gian mạng quốc gia là không gian mạng do Chính phủ xác lập, quản lý và kiểm soát". Trước nguy cơ đe dọa chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và bảo đảm an ninh mạng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng...

Thực tế cho thấy, không gian mạng hiện đang là một vùng lãnh thổ mới rất cần được coi trọng. Theo Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, không gian mạng là "không gian thứ năm, chiến trường thứ năm, miền thứ năm của quốc gia, bên cạnh vùng đất, vùng trời, vùng biển và không gian vũ trụ". Theo đó, chủ quyền không gian mạng cần được nhìn nhận dưới góc độ chủ quyền và an ninh quốc gia.

Bảo vệ an ninh mạng là cấu thành trọng yếu của hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia. Các thông tin bị đặt, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, công kích chế độ, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc... cần phải được kiểm soát, ngăn chặn kịp thời. Các quốc gia, cá nhân, pháp nhân, tổ chức khác phải tôn trọng thể chế, pháp luật quốc gia trên không gian mạng.

Việt Nam là một trong 20 quốc gia có người sử dụng internet cao trên thế giới, với hơn 68 triệu tài khoản mạng xã hội facebook, 70 triệu người sử dụng internet và 154 triệu thiết bị kết nối internet có tỷ lệ truy cập hàng ngày chiếm 94%. Tuy nhiên, Việt Nam cũng nằm

trong danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng nhiều bởi các thách thức an ninh mạng. Không gian mạng trở thành nơi mà một số đối tượng chống đối đang lợi dụng để thường xuyên đăng tải thông tin sai lệch, tin giả nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, gây mất ổn định chính trị, xã hội, nhằm thực hiện âm mưu chiến lược "diễn biến hòa bình" để thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, kích động biểu tình, bạo loạn, móc nối trong ngoài và tập hợp lực lượng nhằm lật đổ chính quyền...

Các tổ chức mà Bộ Công an liệt kê vào danh sách là tổ chức khủng bố như "Việt Tân", "Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời", "Triều Đại Việt"... thời gian qua thường xuyên tiến hành các hoạt động trên không gian mạng nhằm chống phá chính quyền, tổ chức, chỉ đạo hoạt động khủng bố, tài trợ hoạt động khủng bố... tiêu biểu như vụ gây nổ tại trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Dương ngày 30/9/2019. Những hành vi nêu trên gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, nếu không kiểm soát kịp thời sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và sự ổn định của chế độ chính trị.

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ tạo ra thuận lợi, thời cơ cho các thế lực thù địch, tay sai trong nước và bảo vệ Tổ quốc; kịp thời nhận diện các âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá và tội phạm trên không gian mạng; trên cơ sở đó chủ động tạo ra sức đề kháng trước các luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu; luôn đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động bảo vệ an ninh thông tin đối với hệ thống thông tin được giao phụ trách; xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, an ninh nhân dân trên không gian mạng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nguồn lực trong nhân dân để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, vô hiệu hóa các luận điệu phản động trên không gian mạng; khẩn trương hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật nhằm thi hành Luật An ninh mạng; bảo vệ dữ liệu cá nhân; trình tự, thủ tục, thẩm quyền thu thập chứng cứ từ nguồn điện tử và biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt; kịp thời ban hành những quy định pháp luật quản lý "tiền ảo", "tài sản ảo", các loại thẻ thanh toán dịch vụ viễn thông, trò chơi trực tuyến trái pháp luật...

Việc nhận thức và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng cần được quán triệt đến mọi tầng lớp nhân dân, tổ chức nghiên cứu khoa học, bài bản để từng bước hoàn thiện cả về lý luận và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

(theo tuyengiao.vn)

## Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa tổ chức lễ phát động chương trình tặng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 theo hình thức trực tuyến, kết nối đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố.

Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT là hoạt động xã hội, gắn với thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân nhằm phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; huy động sự chung tay, chia sẻ của cán bộ, viên chức, người lao động ngành BHXH Việt Nam; sự góp sức của cộng đồng xã hội và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn chưa có sổ BHXH, thẻ BHYT. BHXH Việt Nam phân phát trao 10.000 sổ BHXH, 120.000 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

Tại Thái Bình hiện có trên 281.000 người tham gia BHXH, hơn 1,6 triệu người tham gia BHYT. Hàng tháng, BHXH tỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho trên 98.000 người. Với mong muốn chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, ai cũng có lương hưu khi hết tuổi lao động, BHXH tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp để đưa chính sách BHXH, BHYT đến với mọi người dân.

Tại lễ phát động, BHXH tỉnh, BHXH các huyện cùng các đơn vị, doanh nghiệp đã tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho 30 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

**ĐỖ HỒNG GIA**

## Hưng Hà Mở đợt cao điểm thực hiện Luật số 14, Nghị định số 137 của Chính phủ

Huyện Hưng Hà vừa tổ chức triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Luật số 14) và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo những tháng cuối năm và tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đợt cao điểm thực hiện Luật số 14 và Nghị định số 137 của huyện Hưng Hà diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023, chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 tập trung rà soát các tuyến, địa bàn trọng điểm và tổ chức kỹ cam kết đối với từng cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức...; giai đoạn 2 đồng loạt mở đợt cao điểm vận động thu hồi, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nông thôn mới, phòng, chống tội phạm; các xã, thị trấn tiến hành kiện toàn ban chỉ đạo và phân công trách nhiệm đối với từng thành viên; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an làm tốt công tác vận động toàn dân tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tạo khí thế tấn công, trấn áp tội phạm mạnh mẽ trong nhân dân ngày từ cơ sở.

Tại hội nghị, huyện Hưng Hà còn quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới với mục tiêu tổng quát là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

**THANH THUY**



Các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp cho Công an huyện Hưng Hà.

# Tây Bình Cách - Khu dân cư văn hóa

Thôn Tây Bình Cách, xã Đông Xá (Đông Hưng) là điểm sáng của huyện Đông Hưng trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh", được tỉnh chọn làm điểm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay.

Bà Lê Thị Hoa, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận (CTMT) thôn cho biết: Ban CTMT thôn đã triển khai đầy đủ các nội dung của cuộc vận động đến từng người dân, cán bộ, đảng viên luôn là hạt nhân thực hiện. Trong đó, tập trung vào nội dung: Các gia đình sống hòa thuận, hạnh phúc, kính trên nhường dưới; người già được chăm sóc, quý trọng, trẻ em được dạy dỗ chu đáo; chăm lo và đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài; thi đua làm giàu, giảm nghèo; thực hiện "3 không" là không ô nhiễm môi trường, không tệ nạn xã hội, không vi phạm quy ước, hương ước thôn, làng. Thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong



Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc do nhân dân thôn Tây Bình Cách biểu diễn.

mọi chủ trương, chính sách liên quan đến đời sống của người dân. Ban CTMT thôn đã cụ thể hóa nghị quyết của Đảng bộ, Nghị quyết của Chi bộ về phát triển kinh tế - xã hội thành các chỉ tiêu, phù hợp với điều kiện thực tiễn của thôn. Người dân noi đây tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tích tụ ruộng đất ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng diện tích trồng cây vụ đông, chủ lực là bí và khoai tây; du nhập, phát triển ngành nghề, tạo việc làm cho lao động địa

phương. Thôn có nhiều điển hình làm kinh tế giỏi như gia đình ông Phạm Văn Cường, anh Nguyễn Văn Đăng, anh Nguyễn Tất Cửu, chị Nguyễn Thị Phương... Ông Phạm Văn Cường chia sẻ: Hàng chục năm qua, tôi nhận ruộng của các gia đình thiếu lao động không cấy, đầu tư máy móc cấy 30 mẫu giống lúa BC15, TBR225... thu gần 120 tấn thóc/năm. Sản có máy tời nhận cấy, cày mỗi vụ vài chục mẫu cho bà con trong và ngoài xã. Tôi còn tận dụng đất rỗi

giữa 2 vụ lúa trồng 3 sào bí đông. Tổng thu nhập của vợ chồng tôi được vài trăm triệu đồng/năm. Đến nay, thôn Tây Bình Cách có trên 90% số người trong độ tuổi lao động có việc làm ổn định. Số hộ khá và giàu ngày một tăng; nhiều gia đình xây dựng được biệt thự, nhà cao tầng, mua sắm các phương tiện hiện đại phục vụ cuộc sống. Tỷ lệ hộ nghèo của thôn còn 1,42%.

Công tác khuyến học, khuyến tài được hầu hết các dòng họ và Ban CTMT

thôn quan tâm, kịp thời động viên, khen thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập. 100% các cháu trong độ tuổi được đến trường, không có học sinh bỏ học. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh. 100% hộ dân được sử dụng nước máy. Các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng hộ động tích cực, phát huy hiệu quả, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Vì vậy, nhiều năm qua thôn không có trọng án, không có tai nạn giao thông nghiêm trọng. Việc cưới, việc tang được thực hiện theo nếp sống văn hóa mới. Hàng năm, thôn có trên 90% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", trong đó 7 - 10% đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa tiêu biểu".

Chúng tôi xây dựng NTM, NTM nâng cao, nhân dân thôn Tây Bình Cách đã đóng góp, ủng hộ hàng tỷ đồng, hàng trăm ngày công năng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường, làm công vệ sinh xã. Duy trì đều đặn tổng vệ sinh vào ngày 24 hàng tháng để giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Những hộ trong

điện thu hồi đất đều đồng thuận với phương án hỗ trợ đền bù, tạo thuận lợi cho các đơn vị liên quan có mặt bằng sạch thì công các dự án quan trọng của tỉnh, huyện, xã. Điển hình như dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn tất cả các hộ liên quan đã bàn giao tổng diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi 52.874,2m<sup>2</sup>, 10 hộ đồng thuận di chuyển sang khu tái định cư. Các hộ còn bàn giao 2.083,2m<sup>2</sup> đất nông nghiệp phục vụ triển khai các công trình của xã.

Với những nỗ lực, cố gắng trong xây dựng NTM nâng cao gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", thôn Tây Bình Cách 5 năm liên tiếp UBND huyện công nhận danh hiệu "Khu dân cư văn hóa". Thời gian tới, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Tây Bình Cách tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động với chủ đề "Vì một môi trường sống xanh, sạch, đẹp"; vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế vượt lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống văn hóa.

**THU HIỀN**

# Chủ động giám sát an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học

Vừa qua, tại tỉnh Khánh Hòa, hàng trăm học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Ischool Nha Trang bị ngộ độc thực phẩm, trong đó 1 học sinh tử vong. Bộ Y tế đã phải điều chuyên gia chống độc đầu ngành vào hỗ trợ điều trị. Việc hàng loạt học sinh bị ngộ độc thực phẩm từ bữa ăn bán trú là tiếng chuông cảnh báo trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) bữa ăn tập thể cho học sinh. Dù nhiều năm nay Thái Bình chưa xảy ra ngộ độc thực phẩm đồng người tại cơ sở giáo dục song không vì thế mà các trường học được phép chủ quan, lơ là. Công tác kiểm tra, giám sát ATTP tại các bếp ăn trường học cần phải được

Thực hiện thường xuyên hơn nữa.

Trường Tiểu học Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) là một trong những trường có số lượng học sinh ăn bán trú đông. Trường có hơn 900 học sinh, trong đó gần 790 học sinh đăng ký ăn bán trú. Có giáo viên Nhà Thù Thủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đáp ứng nhu cầu của phụ huynh về việc ăn bán trú cho con, Trường đã ký hợp đồng cung cấp suất ăn với Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Nam Hà Nội. Từ nhiều năm nay, các suất ăn được chế biến ngay tại bếp ăn của Trường. Để bảo đảm ATTP, Trường đã phân công cán bộ kiểm tra, giám sát hàng ngày.

Bên cạnh đó, hàng tháng Trường phối hợp với phụ huynh học sinh giám sát ngẫu nhiên. Tuy nhiên, do không có chuyên môn nên việc đánh giá chỉ qua cảm quan, nhận biết qua màu sắc, hương vị của thực phẩm. Sau khi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh về kiểm tra đã giúp chúng tôi cập nhật thêm kiến thức về ATTP, biết được những ưu điểm và hạn chế để sớm điều chỉnh, khắc phục.

Thực hiện việc kiểm tra về ATTP tại các bếp ăn tập thể, trong đó có các bếp ăn trường học, từ giữa tháng 10/2022 đến nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tiến hành kiểm tra 15 bếp ăn ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thái

Bình. Tại các đơn vị, Chi cục đã tiến hành kiểm tra thủ tục hành chính về ATTP, hợp đồng cung cấp suất ăn, hợp đồng nguyên liệu, giấy phép ATTP bếp ăn của đơn vị cung cấp; đồng thời, trực tiếp xuống khu vực bếp để kiểm tra về cơ sở vật chất, quy trình một chiều trong chế biến, việc kiểm tra bề mặt, lưu mẫu thức ăn, vệ sinh dụng cụ đựng thực phẩm, lấy mẫu test nhanh giờ, chà...

Ông Trần Đăng Chuẩn, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết: Qua kiểm tra, hầu hết các trường học đều ký hợp đồng với công ty cung cấp suất ăn. Các suất ăn đã tuân thủ những



Nhân viên chế biến thực phẩm chia suất ăn cho học sinh tại Trường Tiểu học Trần Lâm (thành phố Thái Bình).

quy định, điều kiện về bảo đảm ATTP; nhân viên trực tiếp chế biến thức ăn sử dụng đầy đủ bảo hộ lao động, được tập huấn và có giấy chứng nhận khám sức khỏe; nguồn cung cấp nguyên liệu thực phẩm có địa chỉ rõ ràng. Ngoài ra,

các đơn vị đã thực hiện lưu mẫu song vẫn có bếp ăn chưa lấy được lưu mẫu cần lưu. Ở một số bếp ăn điện tích tụ bụi, không có phòng thay đồ riêng cho nhân viên trực tiếp chế biến; vẫn có côn trùng ở khu vực bếp và dụng cụ đựng thực

phẩm chín chưa sạch còn dầu mỡ hoặc tinh bột... Những tồn tại này đã được chúng tôi nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời. Cùng với đó, chúng tôi cũng lưu ý các đơn vị chú trọng việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm của các đơn vị cung cấp và dinh

dưỡng trong mỗi bữa ăn cho trẻ, chế biến các món ăn đa dạng, an toàn. Qua kiểm tra 15 bếp ăn của các gia đình mà còn là bài học đắt giá cho các nhà trường. Bởi nếu chỉ sợ ý, thiếu ý thức ở khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến hay bảo quản thực phẩm cũng rất dễ xảy ra ngộ độc. Với những vụ ngộ độc cấp tính có thể nhìn thấy ngay nhưng với ngộ độc mạn tính - kẻ giết người thầm lặng thì sau một thời gian dài mới được phát hiện. Do đó, các cấp, ngành, địa phương và mỗi trường học cần tăng cường công tác giám sát, phát hiện kịp thời mỗi nguy cơ nhiễm thực phẩm, đứng để "mắt bò mới lo làm chuông".

**HOANG LANH**